

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลผาโม่ง  
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

## คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมงในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมงได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นตำบลมาโมงต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นางชียะ หนูภิรมณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลมาโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลมาโมง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b>	
บทนำ	๒
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
<b>ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม</b>	๕-๖
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๗-๑๐
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๑๑-๑๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑-๑๒
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑-๑๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒-๑๖
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒
แผนงานสาธารณสุข	๑๓
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๔-๑๕
แผนงานการศึกษา	๑๕-๑๖
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๗-๑๘
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๗
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๗-๑๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๑๙
แผนงานบริหารทั่วไป	๑๙
แผนงานการเกษตร	๑๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐-๒๑
แผนงานสาธารณสุข	๒๐
แผนงานการเกษตร	๒๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๒-๒๓
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๒-๒๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๒๓-๒๕
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๓-๒๕
<b>ภาคผนวก</b>	
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐ ๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมงขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการ

ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

## ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่งและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

#### ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างถูกต้อง



# ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/ กิจกรรม

## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละเสมอ (๑๐๐)

### ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗)	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗)	โครงการที่ ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิกสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ทางน้ำ สะพาน เขื่อนระบายน้ำ	อุตสาหกรรม และการโยธา	๕๗	๑๐๖,๔๔๑,๘๖๙	๔	๒,๙๖๗,๓๐๐	๗.๐๒	๒,๙๖๗,๓๐๐	๒.๗๙	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>๕๗</b>	<b>๑๐๖,๔๔๑,๘๖๙</b>	<b>๔</b>	<b>๒,๙๖๗,๓๐๐</b>	<b>๗.๐๒</b>	<b>๒,๙๖๗,๓๐๐</b>	<b>๒.๗๙</b>	
๒. ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	บริหารงาน ทั่วไป	๕	๒๒๐,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๔๐	๗๐,๐๐๐	๓๑.๘๒	สำนักปลัด
	๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและ พัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข	สาธารณสุข	๕	๕๓๐,๐๐๐	๓	๒๗๐,๐๐๐	๖๐	๒๗๐,๐๐๐	๕๐.๙๔	สำนักปลัด
	๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชน	สังคม สงเคราะห์	๒๒	๙๓๙,๐๐๐	๖	๑๙๗,๐๐๐	๒๗.๒๗	๑๙๗,๐๐๐	๒๐.๙๘	กองสวัสดิการ
	๒.๔ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	กองศึกษา	๒๕	๑๓,๐๒๔,๔๘๐	๔	๑๖๕,๐๐๐	๑๖	๑๖๕,๐๐๐	๑.๒๗	กองศึกษา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แนวทางพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗)	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗)	โครงการที่ ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
๒. ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมการออก กำลังกายกีฬา และ นันทนาการ	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนา การ	๘	๔๓๗,๐๐๐	๓	๒๗๐,๐๐๐	๓๗.๕๐	๒๗๐,๐๐๐	๖๑.๗๘	กองศึกษา
รวม	๕	๕	๖๕	๑๕,๑๕๐,๔๘๐	๑๘	๙๗๒,๐๐๐	๒๗.๖๙	๙๗๒,๐๐๐	๖.๔๒	
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๓.๑กลยุทธ์ส่งเสริมให้มี ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนเกี่ยวกับการ เมือง การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	บริหารงาน ทั่วไป	๒	๓๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๕๐	๒๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	สำนักปลัด
	๓.๒ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพ ของท้องถิ่นในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความ สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	๑๒	๒,๐๙๐,๐๐๐	๖	๒๒๐,๐๐๐	๕๐	๒๒๐,๐๐	๑๐.๕๓	สำนักปลัด
รวม	๒	๒	๑๔	๒,๑๒๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๕๐	๒๔๐,๐๐๐	๑๑.๓๒	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แนวทางพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗)	จำนวนงบประมาณ ที่ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗)	โครงการที่ ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๗	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการวาง แผนการส่งเสริม การลงทุนพาณิชย์ กรรมและการ ท่องเที่ยว	๔.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริม การท่องเที่ยวและแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แผนงาน บริหารทั่วไป	๙	๕๓๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑๑.๑๑	๒๐,๐๐๐	๓.๗๗	สำนักปลัด
	๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	แผนงาน การเกษตร	๒	๔๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕๐	๑๐,๐๐๐	๒๕	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๒</b>	<b>๑๑</b>	<b>๕๗๐,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๑๘.๑๘</b>	<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๕.๒๖</b>	
๕. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมควบคุม และป้องกันโรครักษาฟื้นฟู สมรรถภาพระบบบริการ สาธารณสุข	แผนงาน สาธารณสุข	๘	๓,๖๔๐,๐๐๐	๓	๕๔,๖๐๐	๓๗.๕	๕๔,๖๐๐	๑.๕	สำนักปลัด
	๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใน ชุมชนมีจิตสำนึกในการ ร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานการ เกษตร	๕	๑๒๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๖๐	๔๐,๐๐๐	๓๓.๓๓	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๒</b>	<b>๑๓</b>	<b>๓,๗๖๐,๐๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๙๔,๖๐๐</b>	<b>๔๖.๑๕</b>	<b>๙๔,๖๐๐</b>	<b>๒.๕๒</b>	











ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานความรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๖.	โครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	๒,๐๐๐	เขตรับผิดชอบ อบต.มาโมง	กองสวัสดิการสังคม														กัณยายน ๒๕๖๗
รวม	๖		๑๙๗,๐๐๐																

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานความรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑.	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ๓ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	อบต.มาโมง	กองการศึกษา ฯ														เมษายน ๒๕๖๗
๒.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	อบต.มาโมง	กองการศึกษา ฯ														มกราคม ๒๕๖๗
๓.	โครงการอบรมป้องกันและฝึกซ้อมอุบัติเหตุของ ศพด. อบต. มาโมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันและฝึกซ้อมอุบัติเหตุของ ศพด. อบต. มาโมง	๕,๐๐๐	ศพด.สังกัด อบต.มาโมง	กองการศึกษา ฯ														พฤษภาคม ๒๕๖๗























ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีประกาศลงวันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ "แผนการดำเนินงาน" ข้อ ๑๐ (๓) ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๖ และข้อ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมงได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมงได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางชียะ หนูภิรมณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง